



## ประกาศบริษัท เอพีซี 168 เซอร์วิส จำกัด เรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอพีซี 168 เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำและเผยแพร่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่เป็นลูกค้าในอนาคต รวมถึงแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการสรรหาของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน จาก ข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาทางโทรศัพท์หรือการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และ/หรือ จากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้ ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Job Thai, LinkedIn, Line เป็นต้น รวมถึงที่บริษัทได้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการศึกษา ประวัติการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ หรือทักษะอื่นของท่าน

### วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงานได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้และอาจรวมถึงส่งต่อเปิดเผยโดยบริษัทเพื่อ

- ตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน
- ความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่าน ในกรณีที่บริษัทลูกค้า หรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น อาจมีตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต



## การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทต้องเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกระบวนการสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ ให้กับ

- บริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน
- ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือ ผู้ให้บริการภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท
- บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคล หรือบริษัทดังกล่าว

## ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บข้อมูลของท่าน เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่บริษัทในทันที หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดของท่านไว้ トラบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท

## สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อ บริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่อีเมล [support@apc-ss.com](mailto:support@apc-ss.com)